



ที่ นร 1006 / ว 8

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

9 กันยายน 2546

เรื่อง การมอบอำนาจการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว

เรียน (เวียนกระทรวง)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 2 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2540 และคำอธิบายเพิ่มเติม

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 และได้มีการกำหนดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเลื่อน ย้าย รับ โอน หรือบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ความแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเป็นประโยชน์แก่ราชการโดยรวม ก.พ. จึงมีมติมอบอำนาจในการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนสามัญได้ ดังนี้

1. การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้ดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1.1 ให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 ที่มีลักษณะงานด้านเดียวกันกับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งมานับรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีได้ เช่น สายงานเจ้าหน้าที่ธุรการกับสายงานเจ้าพนักงานธุรการ สายงานช่างโยธากับสายงานนายช่างโยธา เป็นต้น

1.2 สำหรับผู้ที่เคยเป็นพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น ก่อนโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ 1 หรือระดับ 2 ที่มีชื่อตำแหน่งอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะงานด้านเดียวกันกับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งทำนองเดียวกับข้อ 1.1 ให้ อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.กรมแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา โดยให้พิจารณาจากข้อเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ

/2. การนับ....

2. การนับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง หรือการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นของข้าราชการพลเรือนสามัญตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งที่ไม่อยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน หรือในขณะที่เคยเป็นพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น ให้ อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.กรมแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาว่า มีลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับตำแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งหรือไม่ โดยให้พิจารณาจากข้อเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ

3. การพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนสามัญ นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอ ก.พ.พิจารณาเป็นราย ๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญปลุก ชายเกตุ)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

โทร. 0-2281-0977

โทรสาร 0-2282-7316